

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng
tại buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị có liên quan về hồ sơ xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị định số 42/2019/NĐ-CP
ngày 16/5/2019 của Chính phủ.**

Trước tình hình tàu cá của tỉnh vi phạm khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài không giảm, diễn biến phức tạp và có xu hướng tăng hơn so với cùng kỳ năm 2020; đồng thời kịp thời xử lý vướng mắc đối với một số hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản trên địa bàn tỉnh, nhằm tăng cường thực hiện quyết liệt các giải pháp, góp phần cùng cả nước khắc phục cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu.

Ngày 24/4/2020, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng Ban Chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tỉnh Phạm Vũ Hồng chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị có liên quan về hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ.

Cùng tham dự buổi làm việc, có: Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tỉnh thuộc các sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Tư pháp; Văn phòng UBND tỉnh; Chi cục Thủy sản tỉnh và đại diện lãnh đạo: Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo: Chi cục Thủy sản tỉnh báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (trong đó có những khó khăn, vướng mắc trong công tác xử phạt vi phạm hành chính); Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trình bày báo cáo kết quả công tác điều tra xử lý tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; ý kiến của các sở, ngành có liên quan: Nông nghiệp và PTNT, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đã có một số ý kiến về các vướng mắc trong xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản của các ngành, đơn vị có liên quan và kết luận như sau:

1. Đề nghị các sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan rà soát lại toàn bộ các hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản tồn đọng từ năm 2019 đến nay; căn cứ theo quy định của Nghị định số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ xác định hành vi vi phạm, lập hồ sơ, thủ tục theo đúng trình tự quy định; nếu hồ sơ quá thời hiệu, không thể xử lý hành vi vi phạm hành chính: (1) Phải xác định lý do chính đáng (không đủ chứng cứ) trước khi đóng hồ sơ; (2) phải xử lý khắc phục hậu quả (nếu luật có quy định).



2. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh rà soát và xử lý các tàu cá vi phạm còn tồn đọng trong thời gian qua và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm một cách quyết liệt, kịp thời và có hiệu quả.

3. Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh có công văn chỉ đạo UBND các huyện, thành phố có liên quan rà soát, lập danh sách báo cáo tình hình cụ thể của từng tàu cá thuộc địa bàn quản lý, đến nay chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá.

Chỉ đạo Chi cục Thủy sản tỉnh nghiên cứu, xác định và ghi chính xác tên chủ sở hữu tàu cá (tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân) trên giấy chứng nhận đăng ký tàu cá và giấy phép khai thác thủy sản.

4. Tăng cường vai trò trách nhiệm của các thành viên Tổ giúp việc trong thẩm định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính; nếu khó khăn, phức tạp, thì cần phải trao đổi, thống nhất với Sở Tư pháp.

Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo đến các sở, ban ngành chức năng có liên quan và UBND các huyện, thành phố ven biển tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Theo thành phần tham dự;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- LĐVP, Phòng: KTCN, NCPC;
- Lưu: VT, tvhung.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Danh

